

THILOGI



TIN TỨC LOGISTICS

TUẦN 3 THÁNG 10/2023

Tổng hợp bởi **THILOGI**

thilogi.vn 

0235 3567 666 

thilogi@thaco.com.vn 



OOCL khai trương dịch vụ nội Á mới

OOCL thông báo khai trương dịch vụ nội Á mới với tên gọi CCT1 và CCT2, kết nối một số cảng ở Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia. Các chuyến tàu đầu tiên sẽ khởi hành từ cảng Bangkok vào ngày 4 và 5 tháng 11.





ZIM cung cấp “tàu và cơ sở hạ tầng” để hỗ trợ Israel

ZIM cảnh báo khách hàng về khả năng bị gián đoạn dịch vụ trong thời gian ngắn do chính quyền Israel thay đổi hướng dẫn sau tình hình bạo lực gia tăng trong khu vực, sẵn sàng hỗ trợ Israel sử dụng tàu và cơ sở hạ tầng của hãng.





Số chuyến tàu container bị hủy tăng nhanh sau kỳ nghỉ Tuần Lễ Vàng của Trung Quốc

Số lượng chuyến đi bị hủy sau Tuần Lễ Vàng cao hơn bình thường, do thị trường vận tải container đang đến ngã ba đường và nhu cầu thấp hơn nhiều so với số lượng tàu mới kỷ lục được bàn giao.





Hapag-Lloyd tăng cước từ Türkiye và Bangladesh

Hapag-Lloyd công bố mức thuế đường biển mới từ Türkiye và Bangladesh áp dụng cho tất cả các container khô loại 20' feet và 40' feet, bao gồm container 40' feet cao, container NOR. Giá cước sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11.





Các tuyến container quy định phụ phí ETS của EU

Các chỉ dẫn về phí do Maersk, Hapag-Lloyd và CMA CGM áp dụng để trang trải chi phí của Hệ thống Thương mại Khí thải EU (EU ETS) được công bố với ước tính dao động từ €7 đến €105 mỗi teu. Dự kiến tất cả các hãng sẽ công bố các khoản phụ phí thực tế ít nhất 30 ngày trước khi quy định có hiệu lực.





Hapag-Lloyd điều chỉnh vòng xoay tuyến INDAMEX 2

Hapag-Lloyd quyết định ngừng ghé cảng Norfolk, Hoa Kỳ trên tuyến INDAMEX 2 (IN2), hiệu lực bắt đầu từ tháng 11 năm 2023.





Trung Quốc: Khai trương chuyến tàu chở hàng bảo quản lạnh đến Việt Nam

Ngày 16/10, tại ga Yanhee ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, đã diễn ra lễ khai trương các tuyến đường sắt quốc tế chở hàng hóa bảo quản lạnh giữa Trung Quốc với Việt Nam và Lào.





CSGT được kiểm soát tính hợp pháp của hàng hóa trên xe theo quy định mới

Từ 15/9/2023, CSGT được kiểm soát tính hợp pháp của hàng hóa trên xe bao gồm: các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông; các điều kiện tham gia giao thông của phương tiện giao thông; việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vận tải đường bộ, ... (Theo Thông tư 32/2023/TT-BCA)





Hội nghị phát triển dịch vụ logistics tại Gia Lai sắp diễn ra

Ngày 24/10, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Hội nghị “Triển khai các giải pháp phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai” nhằm đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.

